

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2784** /BNN-TY

V/v: Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng
chống dịch bệnh động vật trên địa bàn

Hà Nội, ngày **27** tháng 9 năm 2011

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Từ đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều loại dịch trên gia súc, gia cầm, như cúm gia cầm, lở mồm long móng và bệnh tai xanh; phần lớn các ổ dịch đã được địa phương xử lý tốt, dập tắt ngay khi phát hiện. Tuy nhiên, một số ổ dịch vẫn chưa được xử lý dứt điểm, nên đã dây dưa, kéo dài gây ảnh hưởng tới sản xuất chăn nuôi. Theo thống kê sơ bộ, trong 8 tháng đầu năm 2011, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 14 xã của 5 huyện buộc phải tiêu hủy hơn 8 ngàn con gia cầm các loại, dịch lợn tai xanh cũng xảy ra tại 75 xã của 6 huyện, thị làm gần 12 ngàn lợn mắc bệnh và phải tiêu hủy, dịch LMLM xảy ra ở 17 xã của 7 huyện, thị làm hơn 250 con gia súc mắc bệnh và phải tiêu hủy 125 con. Hiện nay, vẫn còn 04 xã có dịch LMLM chưa qua 21 ngày là xã Hưng Long của huyện Hưng Nguyên và các xã Nghĩa Hợp, Nghĩa Dũng và Nghĩa Thái của huyện Tân Kỳ.

Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm chăn nuôi có số lượng đầu gia súc, gia cầm nhiều nhất cả nước, gần đây lại chú trọng phát triển chăn nuôi bò sữa, nên có tầm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường thực phẩm. Do vậy, vấn đề an toàn dịch bệnh và khống chế, dập tắt nhanh các ổ dịch để thúc đẩy phát triển chăn nuôi phải được ưu tiên hàng đầu.

Trước diễn biến phức tạp của các loại dịch bệnh nguy hiểm ở động vật hiện nay, sự tăng giá của các loại thực phẩm trong thời gian qua, nguy cơ dịch bệnh và giá thực phẩm tăng cao dịp cuối năm có thể xảy ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn, chỉ đạo các cấp chính quyền cơ sở và các ngành liên quan xử lý dứt điểm các ổ dịch, tạo môi trường chăn nuôi an toàn dịch để thúc đẩy sản xuất, góp phần cung ứng đủ thực phẩm và bình ổn giá tiêu dùng.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị đồng chí thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để cùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Sở NN-PTNT Nghệ An (để p/h);
- Lưu VT, TY.

